

THƯ CHÚC MỪNG CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY NHÂN KỶ NIỆM 57 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY (18/10/1959 – 18/10/2016)

Nhân kỷ niệm 57 năm ngày thành lập Công ty cổ phần đầu tư và XD số 4 (18/10/1959 – 18/10/2016), thay mặt Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, tôi xin trân trọng gửi tới toàn thể CBCNV lao động, cổ đông của Công ty lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống.

Cách đây tròn 57 năm, công trường nhà máy phân đạm Hà Bắc và Công ty Bắc Hà Nội sáp nhập thành Công ty xây dựng số 4 trực thuộc Bộ xây dựng. Từ ngày mới thành lập và trải qua cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Miền Bắc và chi viện cho Miền Nam đấu tranh giải phóng đất nước, cán bộ CNV – LĐ Công ty đã góp phần xây dựng cho đất nước nhiều công trình dân dụng, công nghiệp, văn hóa xã hội. Các thế hệ cán bộ của Công ty ngày một trưởng thành làm chủ công nghệ xây dựng tiên tiến đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

- Từ một công trường xây dựng đến nay, Công ty đã trở thành một Công ty đại chúng kinh doanh đa ngành nghề, vốn đa sở hữu...doanh số hàng năm trên 1000 tỷ. Là đơn vị trong Top đầu của Tổng Công ty XD Hà Nội, đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất và nhiều bằng khen và phần thưởng cao quý khác.

Nhân dịp này, thay mặt cho lãnh đạo Công ty, cho phép tôi được gửi tới tất cả các thế hệ lãnh đạo, thế hệ CBCNV – LĐ của Công ty qua các thời kỳ niềm tri ân sâu sắc vì sự lao động hăng say đầy tinh thần trách nhiệm đến quên mình để cho thương hiệu ICON4 bay cao, bay xa như ngày hôm nay. Và đặc biệt để có được thành tích và tự hào trên, chúng ta ý thức sâu sắc rằng đó là có sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Tổng Công ty xây dựng Hà Nội, các ban ngành của TP Hà Nội và Bộ xây dựng.

Thưa các đồng chí và các bạn!

Những thành tích Công ty đạt được trong 57 năm qua là to lớn và đáng tự hào. Tuy nhiên để doanh nghiệp phát triển hội nhập đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, cần thay đổi mạnh mẽ trong quản trị doanh nghiệp, tiếp

cận và làm chủ các công nghệ mới hướng tới sự chuyên nghiệp ngày càng cao, tạo ra các sản phẩm chất lượng tốt và hiệu quả xứng đáng với niềm tin và mong đợi của quý vị, các cổ đông của Công ty. Cuối cùng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả CBCNV – LĐ Công ty, các cổ đông, các đối tác, bạn hàng đã ngày đêm sát cánh cùng Ban lãnh đạo Công ty hoàn thành mọi nhiệm vụ SXKD.

Tất cả các yếu tố đó tạo nên sự thành công của ICON4 ngày hôm nay.

Xin chúc các quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

**T.M LÃNH ĐẠO CÔNG TY
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY – TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN KIM THÀNH